



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
17 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 17 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,524 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,037,224 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,191 ราย รักษาหายสะสม 1,925,643 ราย ยังรักษาอยู่ 91,382 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 56 ราย เสียชีวิตสะสม 20,199 ราย ผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 85,476,299 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 255,036,589 ราย เสียชีวิต 5,128,892 ราย รักษาหาย 230,550,175 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ **สิงคโปร์** ไฟเขียวผู้ฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องกักตัวกับอีก 5 ประเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ อียู จัดหลายชาติยุโรปเฝ้าระวังโควิดกลายพันธุ์หลังระบาดรอบใหม่ สหรัฐฯ ประกาศเพิ่มเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ ตุรกี เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุด เลี่ยงเดินทาง **อังกฤษ** ings วัคซีน AZ หมดอายุกว่า 6 แสนโดส **ญี่ปุ่น** เริ่มฉีดวัคซีน โดสกระตุ้น 1 ธ.ค.นี้ **ฮ่องกง** พิจารณาฉีด SV ให้เด็ก 3 - 17 ปี **จีน** เผยการแพทย์แผนจีน เป็นตัวช่วยสำคัญรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ระลอกล่าสุด **ฟิลิปปินส์** ผ่อนคลายมาตรการหลังโควิดลด **กัมพูชา** เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสไม่ต้องกักตัว

ประเด็นสำคัญ

1. เตรียมความพร้อมจัดงานลอยกระทง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, mcot)

- นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำมาตรการการดำเนินการจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิดลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย รมรงค์ “1 ครอบครัวยุคใหม่ 1 กระทง” และปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 จัดงานได้ภายใต้ข้อกำหนดของ สธ. ให้มีการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากตลอดเวลา ผู้จัดงานต้อง จำกัดจำนวนคน กำหนดทางเข้า หากมีการแสดงมหรสพ ให้คำนวณพื้นที่เพื่อกำหนดจัดเก้าอี้รองรับผู้เข้าชม โดยให้เว้น ระยะห่าง 1-2 เมตร และต้องขออนุญาต กกก.โรคติดต่อจังหวัดนั้นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

- นพ.สสจ.มุกดาหาร ย้ำทอตกฐิน-ลอยกระทง เข้ม 10 กฎเหล็กคุมโควิด ตามมาตรการของกรมอนามัย โดยการจัดงานต้อง เป็นสถานที่ปลอดภัย ไม่แออัดมาก ในส่วนของผู้จัดงาน ต้องมีมาตรการคัดกรอง กำหนดจุดเข้าออกให้ชัดเจน และผู้ปฏิบัติงาน ฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

- นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ เผยสถานการณ์คลัสเตอร์งานศพและงานบุญเริ่มคลี่คลาย หลังผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา ขณะที่กลุ่มเสี่ยงผ่านการสอบสวนโรค และตรวจคัดกรองหาเชื้อรอบแรกทั้งหมดแล้ว พร้อมฝากเตือนประชาชนร่วมงานประเพณีลอย กระทงยกการ์ดสูง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ซ้ำอีก

2. มาตรการป้องกันโควิดในงานกฐิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติ, newtv, ChiangmaiNews

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เน้นย้ำให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานทอดกฐินปฏิบัติตามมาตรการ ของ สธ. อย่างเคร่งครัด โดยก่อนเข้างานควรทำการประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” หากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงงดร่วมพิธี เว้น ระยะห่างการนั่ง สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือทั้งก่อนร่วมงานและออกจากงาน งดจับกลุ่มสนทนา เมื่อกลับถึงที่พักให้อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ในส่วนของวัดควรเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด มีการกำหนดจุดเข้า-ออก จุดคัด กรอง จุดบริการล้างมือ พร้อมจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นสำรอง รวมทั้งใช้เวลาจัดงานให้สั้นที่สุด ทำความสะอาดจุดสัมผัส สัมผัส ร่วม และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี สำหรับห้องสุขาให้เน้นทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทุก 1-2 ชั่วโมง เปิดพัดลมระบาย อากาศตลอดเวลา จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด

3. เลื่อนเปิดสถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, sanook, TNN, js100, workpointtoday)

- นายกรัฐมนตรี ยืนยันจำเป็นต้องเลื่อนเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ จากที่เคยกำหนดไว้เดือน ธ.ค. 64 ออกไปก่อน เนื่องจาก มาตรการต่าง ๆ ยังไม่พร้อม โดยการเปิดสถานที่ใด ๆ ก็ตามต้องรับฟังความคิดเห็นจาก สธ. ก่อน เตือนสถานประกอบการ กลางคืนที่ยังฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกรอบเวลาและมาตรการทางสาธารณสุข จะมีการจับกุมดำเนินคดีต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- ศบค. ได้ประเมินว่ากิจการผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังมีความเสี่ยงแพร่ระบาด เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อสูง และพบการติดเชื้อ โควิดจากกิจการนี้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ รวมถึงยังฉีดวัคซีนไม่ครบ 100% ตามเป้า ศบค.ชุดใหญ่จึงยังไม่ให้ผ่อนคลาย

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

กิจการเหล่านี้ ขณะเดียวกันมอบให้ ศปก.ศบค. ประชุมร่วมกับจังหวัด และขอให้ผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัด/พื้นที่โซนสี่ เสนอมาตรการที่ชัดเจนเข้มงวด รองรับบริการเปิดบริการและพร้อมรับการประเมิน โดยจะขึ้นทะเบียนไว้ก่อนเพื่อรอเสนอ ศบค. พิจารณา

- นายอนันต์ สุวรรณพาน ผู้บริหารโรงเหล้าแสงจันทร์ พร้อมตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการผับ บาร์ คาราโอเกะ และตัวแทน ศิลปิน อ.ไข่ มาลีฮวนน่า เข้าพบ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ สมช. ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนวทางการ ปฏิบัติงานของสถานบันเทิง ก่อนเปิดให้บริการ และแนวทางปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

4. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ฉีดวัคซีนโควิดสะสม 85 ล้านโดส ชาติอีก 15 ล้านโดส จะครบตามเป้าที่ตั้งไว้ อนุกรรมการฯ ได้ประชุมหารือแนวทางสร้างแรงจูงใจให้มารับการฉีดวัคซีน เช่น ก.คมนาคน ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว จะมีส่วนลดค่าเดินทางให้ 20% ภาคเอกชนสนับสนุนการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ โดยมอบเป็นนโยบายให้แต่ละพื้นที่ ไม่ได้บังคับ เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณของพื้นที่นั้น ๆ อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรคจะหารือรายละเอียดเพื่อเสนอต่อ ศบค. ชุดเล็กเพื่อฉีดให้ได้ครบ 100 ล้านโดส พร้อมกับเร่งทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของวัคซีน ส่วนมาตรการบังคับตามที่ ปลัด สธ. ระบุ นั้น ที่ประชุมก็เห็นด้วย เช่น ควรต้องตรวจเรื่องการฉีดวัคซีนถึงจะเข้าพื้นที่สาธารณะได้

5. สถานการณ์เตียงและยารักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, ทวีช่อง 9

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีการแพทย์ แจงสถานการณ์เตียงผู้ป่วยโควิด 19 กทม. และปริมาณยาไม่หนัก โดยผู้ติดเชื้อ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและใต้ ส่วน กทม. และปริมาณยาลดลง เชื่อสถานการณ์จากนี้จะดีขึ้น ส่วนความคืบหน้ายา โมนูลพิราเวียร์ เรื่องค้างกรมบัญชีกลาง คาดส่งซื้อทัน และยามาปีหน้า ส่วนยาแพ็กซ์โลวิด ร่างสัญญาจะซื้อจะขายเสร็จสิ้นแล้ว

6. ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินโรคโควิด 19 ฉบับใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วย ฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดต่อ หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ ๖) เพื่อเป็นการปรับแยก อัตราค่าชุด PPE และเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโควิด 19 ฉุกเฉิน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ สภาพการณ์ปัจจุบัน

7. ผู้ประกอบการ กทม. ขอ SHA น้อยลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. กล่าวว่า ในส่วนของการขอมาตรฐาน SHA+ ในช่วงแรกๆ ที่มีการขอและอนุมัติต่อ วันอยู่ที่ 300-400 ร้าน แต่ปัจจุบันจำนวนการขอต่อวันลดลงมาก ในส่วนขอมาตรฐานไทย สตีป โควิด พลัส ได้ใช้คำว่า 'หรือ' ในการออกมาตรการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการขออนุญาตมากขึ้น ซึ่งเป็นการขออนุมัติจากกรมอนามัย ถือเป็น การเปิดความพร้อมให้กับร้านที่ปฏิบัติตามมาตรการสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้

8. แนะนำบริการเปลี่ยนถุงมือและล้างมือประจำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, amarintv

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่า การใส่ถุงมือจะเป็นการป้องกันตัวผู้ใส่มากกว่าป้องกันผู้อื่น ดังนั้น เมื่อใส่ถุงมือห้ามจับต้องลูกบิดประตูหน้าต่าง สำหรับสถานบริการ ผู้บริการจะต้องเปลี่ยนถุงมือและล้างมือให้สะอาด เพราะหาก ใส่ถุงมือเป็นเวลานาน ๆ อาจแพร่กระจายเชื้อได้ การล้างมือบ่อย ๆ จะเกิดประโยชน์มากกว่าการใส่ถุงมือแล้วไม่ได้ล้างมือ

9. ขอให้พิจารณาเปิดแข่งขัน "สนามชนโค"

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับหนังสือจากนายชาคริต รองสวัสดิ์ นายกสมาคมกีฬาชน โคไทย ขอให้นายฯ พิจารณาเปิดโอกาสให้สนามชนโคได้มีการแข่งขัน เพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนการ ชนโคที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 ได้กลับมามีอาชีพ

10. ข่าวปลอม WHO ประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

- มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่า WHO ประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว เนื่องจากเชื่อว่าไม่มี ทางทำให้ไวรัสนี้หมดไปจากโลกได้ จากการตรวจสอบพบว่าภาพโลโก้ของ WHO ซึ่งอยู่ในข้อความที่เผยแพร่เป็นการตัดต่อขึ้นมา ใหม่ และผู้แทนแทนของ WHO ยืนยันว่า ไม่มีมีการประกาศดังกล่าว

11. นครพนมยอดฉีดวัคซีนเข็มแรกต่ำสุดในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- จ.นครพนม ยอดฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก ต่ำสุดในประเทศแค่ 39% ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายภูมิคุ้มกันหมู่ที่ต้องเพิ่มเป็น 502,312 คน ขณะที่ชาวบ้านยอมรับไม่กล้าฉีดกลัวผลข้างเคียง ล่าสุด สธ. ปรับแผนรณรงค์ฉีดวัคซีนเริ่ม 27 พ.ย.- 5 ธ.ค.นี้</p> <p>12. ยาแพกซ์โลวิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- บ.ไฟเซอร์ บรรลุข้อตกลงด้านสิทธิบัตรยากับ MPP อนุญาตให้ 95 ประเทศ ที่เข้าเกณฑ์ได้รับช่วงสิทธิบัตรการผลิต “แพกซ์โลวิด” ยารักษาโควิด ส่วนใหญ่เป็นประเทศในเอเชียและแอฟริกา สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี 6 ประเทศที่เข้าเกณฑ์ ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ส่วนประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย</p>	
<p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์.)</p> <p>- พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เผยว่า ได้สั่งการให้ลดเวลาการปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด 19 ที่สามารถลดลงเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งรับทราบว่าชาวต่างชาติพึงพอใจ ส่วนปี 2565 รัฐบาลได้จัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมแล้ว 65 ล้านโดส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- สภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนบุตรเตอร์ “โมเดอร์นา” เข็ม 3 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือหญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เริ่มลงทะเบียนวันที่ 16 พ.ย. 64 เป็นต้นไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- ผู้ว่าฯ กทม. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด ว่า ในส่วนของกทม. ที่ สธ. ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฉีดให้ครบ 7,700,000 ราย ล่าสุดฉีดไปแล้วเกินร้อยละ 100 สำหรับเข็มที่ 1 ส่วนเข็มที่ 2 ฉีดไปร้อยละ 92 ส่วนกลุ่มอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป 7 กลุ่มโรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ ฉีดเข็มที่ 1 ร้อยละ 85 เข็มที่ 2 ร้อยละ 70 และกำลังเร่งระดมฉีด เชื่อว่า กทม. จะฉีดได้ร้อยละ 100 ครบก่อนปีใหม่แน่นอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- ปลัด ศธ. กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับกรมอนามัย เตรียมปรับแผนการฉีดวัคซีนนักเรียนให้ตรงกัน โดยเฉพาะข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนของเด็กที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก คาดว่าสิ้นเดือน พ.ย. นี้ จะฉีดเข็ม 1 ได้เกินกว่า 4 ล้านคน จะเร่งฉีดเข็ม 2 ให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ จากการเปิดเรียนออนไลน์กว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังไม่พบคลัสเตอร์โรงเรียน เด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 กว่า 99% ติดมาจากผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ใกล้ชิด และจากข้อมูลล่าสุดพบว่าเด็กช่วงอายุ 0-19 ปี ติดโควิดแล้วกว่า 1.6 หมื่นราย แต่ไม่มีรายงานว่าเป็นการติดเชื้อจากโรงเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- สวทช. เผย ได้พัฒนาวัคซีนแบบพ่นจมูกออกมา 2 ชนิด คือ วัคซีนชนิด Adenovirus และวัคซีนชนิด Influenza virus กำลังต่อคิวทดสอบประสิทธิภาพในการคุมโรคโควิด 19 ซึ่งมีวิจัยหวังผลักดันให้วัคซีนต้นแบบนี้ นำไปทดสอบวิจัยทางคลินิกในอาสาสมัครในลำดับต่อไป</p>	
<p style="text-align: center;">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เปิดหอผู้ป่วยในดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางจิตเวชและยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thaigov</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเปิดหอผู้ป่วยในรองรับผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเปิดหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด โดยช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรงและมีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินหรือมีครอบครัว และมีภาวะแทรกซ้อนทางกาย ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการส่งต่อเป็นเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สอดคล้องกับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการก้าวหน้า</p>	-
<p>โครงการอบรมการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ, thaigov, thailandplus</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับการบริหารด้วย หลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เน้นให้ความรู้เพื่อป้องกันการทุจริตจากเหตุไม่รู้จักฐานะเปียบมากกว่า การลงโทษ พร้อมย้ำบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข โดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม จะเป็นการ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปลูกฝังค่านิยมที่ดีนี้ไปสู่บุคลากรรุ่นหลัง และสืบทอดต่อเนื่องกันไป</p> <p>เตือนจัดฟันแฟชั่นอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบมีผู้ลักลอบจัดฟันแฟชั่นโดยการชักชวนผ่านเฟซบุ๊ก และใช้วิธีซัปป์รีดไปหาลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ และลักลอบจัดฟันให้ภายในรถยนต์ส่วนตัว มีร้านลักลอบให้บริการติดอุปกรณ์ ลวดดัดฟันผิดกฎหมาย กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา คิดค่าบริการในราคาถูก อาจทำให้เกิดอันตรายได้ โดยการจัดฟัน ต้องมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิดทุกขั้นตอน มีการประเมินก่อนการรักษา เพราะเป็นการรักษาต่อเนื่อง ใช้เวลานาน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ต้องผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อ รวมไปถึงขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณ์จัดฟันต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ หากเกิดปัญหาจากการจัดฟันต้องรีบพบทันตแพทย์เพื่อทำการรักษาและแก้ไขได้ทันเวลา ทั้งนี้ การจัดฟันแฟชั่นจากร้านหรือคลินิกเถื่อน อาจทำให้เหงือกอักเสบเกิดแผลในช่องปากจากลวดและพลาสติกกดหรือทิ่มเหงือก อาจมีสารอันตราย เช่น ปรอท สารหนู ตะกั่ว ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจากเครื่องมือที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน เกิดการติดเชื้อจากขั้นตอนทำเครื่องมือไม่มีการฆ่าเชื้อโรค และอันตรายถึงแก่ชีวิต</p>	-
<p>เตือนภัยสุดตมก๊าชหัวเราะมีผลต่อสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, newtv, thegankgokinsight, TNN, INN, mcot</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนภัยจากการสุดตม “ก๊าชหัวเราะ” หรือไนตริสออกไซด์ ใช้เป็นยาดมสลบสำหรับ การทำหัตถการทางการแพทย์ แต่การใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกสนานในหมู่นักท่องเที่ยวอาจ ส่งผลเสียต่อระบบประสาทโดยตรง ระบบไหลเวียนและกล้ามเนื้อหัวใจได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาอาการที่เกิดขึ้น ต้องหยุดการสุดตมก๊าชไนตริสออกไซด์อาการถึงจะดีขึ้น แต่หาก มีอาการหนักมากอาจจะไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับไปเป็นปกติได้ จึงแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสุดตม ก๊าชไนตริสออกไซด์โดยตรง</p>	-
<p>ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาในบางพื้นที่ ทำให้มีน้ำขังตามภาชนะ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม และรีสอร์ท สักรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมสนับสนุนยาทากันยุงไหนักท่องเที่ยวทาป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด เพราะอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ส่วนของประชาชนขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>	-